

**BÁO CÁO**

**Trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND phường  
khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi:

- Hội đồng Nhân dân phường, khóa XXI;
- Cử tri phường Đại Nài.

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 19/11/2024 của Thường trực HĐND về chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân phường Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 16/12/2024 của HĐND phường về chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân phường Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND phường báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường, với các nội dung cụ thể như sau:

**\* Nông nghiệp**

**1. Đề nghị UBND phường có giải pháp huy động nguồn lực trong Nhân dân để đầu tư xây dựng kênh mương cứng, đường giao thông nội đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong sản xuất nông nghiệp (cử tri các tổ dân phố 2,6).**

**Trả lời:** Hệ thống đường giao thông và mương nội đồng trên địa bàn phường đã được đầu tư xây dựng từ lâu, hiện nay đã xuống cấp. Thời gian qua UBND phường đã tranh thủ nguồn lực để đầu tư sửa chữa và khắc phục một phần đường giao thông nội đồng, hệ thống mương thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng trạm bơm đồng Nài, mương thủy lợi dọc đường Bùi Cầm Hổ góp phần đảm bảo nguồn nước tưới cho đồng Nài, đồng Đầm. Tuy nhiên, do nguồn lực còn hạn chế, do đó chưa thể đầu tư xây dựng hết trên địa bàn toàn phường. Trước mắt đề nghị bà con khi ra quân nạo vét kênh mương, làm giao thông nội đồng, không đào bờ vùng bờ thửa sát đường giao thông và mương nội đồng gây mất quỹ đất lề để giữ mương và lề đường.

Về lâu dài, UBND phường tiếp tục huy động nguồn lực để nâng cấp các tuyến mương chính, sửa chữa các đoạn mương hư hỏng nặng để phục vụ sản xuất, đồng thời đề nghị các tổ dân phố họp Dân đăng ký, huy động nguồn lực để tiến hành đầu tư xây dựng các công trình theo cơ chế nhà nước và Nhân dân cùng làm, tận dụng cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thành phố.

**2. Hiện nay một số tuyến đường giao thông ở các xứ đồng đã xuống cấp dẫn đến việc đi lại sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND phường có kế hoạch san sửa lại mặt bằng để bà con sản xuất nông nghiệp đi lại được thuận lợi hơn (cử tri các tổ dân phố sản xuất nông nghiệp).**

**Trả lời:** Thực trạng như cử tri phản ánh là đúng, mặc dù trong những năm qua UBND phường đã trích ngân sách thuê máy ủi nạo vét san ủi một số tuyến đường giao thông nội đồng, nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để được tình trạng nói trên. UBND phường kêu gọi bà con Nhân dân có ý thức trong quá trình làm cỏ bờ không

đưa đất cỏ đắp lên các tuyến đường giao thông nội đồng cũng như không được đào bờ vùng bờ thửa sát đường giao thông và nương nội đồng gây mất quỹ đất lề để giữ nương và đường. Về lâu dài, đề nghị các tổ dân phố tổ chức họp dân huy động nguồn lực đăng ký với địa phương để tiến hành đầu tư xây dựng các công trình theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh, thành phố.

*3. Việc điều hành nước tưới của tổ thủy nông chưa thực sự có hiệu quả, nhất là tổ thủy nông vùng 2. Để cho việc tưới, tiêu cũng như điều hành nước của tổ thủy nông được đảm bảo hơn, đề nghị UBND phường cho kiện toàn lại tổ thủy nông (cử tri tổ dân phố 6,10).*

**Trả lời:** Trên toàn phường hiện nay có 03 tổ thủy nông hoạt động để thực hiện việc điều tiết, lấy nước phục vụ bà con nông dân sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cơ bản đầy đủ; theo ý kiến phản ánh của cử tri về một số tổ thủy nông hoạt động chưa thật hiệu quả, UBND phường đã mời về làm việc, quán triệt, giao nhiệm vụ. Nếu thời gian tới hoạt động vẫn không hiệu quả UBND sẽ kiện toàn, thay thế..

*4. Hiện nay TDP2 có một tuyến kênh phục vụ tưới cho các TDP 2, 3 đi trong khu dân cư và 3 tuyến nương tiêu: tuyến 1 từ nhà văn hóa đến đê tả Phủ, tuyến 2 từ ngõ bà Sâm đến mô hình anh Hiên và tuyến 3 từ ngõ bà Lan ra nghĩa trang vùng 1, mỗi lần ra quân nạo vét hết sức khó khăn, vất vả. Đề nghị UBND phường và Ban Nông nghiệp quan tâm hỗ trợ (cử tri tổ dân phố 2).*

**Trả lời:** hiện nay trên địa bàn tổ dân phố 2,3 vẫn còn một số đoạn nương đã xây dựng từ lâu và đã xuống cấp và còn nhiều đoạn nương đất như cử tri phản ánh. Hàng năm UBND phường đã cân đối ngân sách cho xây mới, tu sửa và thuê máy để nạo vét. Tuy nhiên do nguồn ngân sách phường hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu. Năm 2025 UBND phường cân đối ngân sách để xây dựng một số tuyến bị hư hỏng nặng, đồng thời đề nghị liên đoàn cán bộ TDP huy động Nhân dân ra quân nạo vét kênh nương để phục vụ sản xuất nông nghiệp đưa lại thắng lợi mùa màng cho bà con Nhân dân.

*5. Đề nghị UBND phường và Ban Nông nghiệp phường xây dựng kế hoạch sản xuất từng loại giống theo vùng để thuận lợi cho công tác chỉ đạo và áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất (cử tri tổ dân phố 7).*

**Trả lời:** Từ năm 2021 đến nay, UBND phường đã triển khai công tác tích tụ, tập trung ruộng đất, phá bờ vùng, bờ thửa; chuyển ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để phát triển nông nghiệp đô thị, đã hỗ trợ lúa giống, kinh phí cày phá bờ thửa, tạo mặt bằng ruộng để khuyến khích bà con Nhân dân sản xuất cùng một loại giống trên một xứ đồng; thời gian tới UBND phường sẽ phân vùng sản xuất cùng một loại giống, đề nghị bà con Nhân dân tuân thủ hướng dẫn của UBND để tạo thuận lợi trong sản xuất cũng như khi thu hoạch.

*6. Đề nghị UBND phường tạo điều kiện cho bà con nông nghiệp cải tạo các diện tích ruộng cao tảo bỏ hoang, để đưa vào sản xuất tránh lãng phí (cử tri TDP 2,3).*

**Trả lời:** Hiện nay, thực hiện Luật Đất đai 2024, Nghị định 112/2024/NĐ-CP đã hướng dẫn chi tiết về đất trồng lúa, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu phải có phương án cải tạo cụ thể về xử lý đất dư thừa, không làm ảnh hưởng đến các thửa ruộng xung quanh và đăng ký về tổ dân phố vào đầu năm, tổ dân phố tổng hợp báo

cáo UBND phường theo quy định để UBND phường có cơ sở tổng hợp đưa vào kế hoạch hàng năm, hướng dẫn thực hiện.

**\* Công trình mục tiêu**

7. Ngõ 445 từ đường 26/3 đến chùa Cẩm sơn đã bị xuống cấp, đi lại khó khăn, đề nghị UBND phường quan tâm đưa vào kế hoạch thẩm nhựạ nóng trong năm 2025 (cử tri tổ dân phố 7).

**Trả lời:** Đoạn đường này UBND phường đã nhận được kiến nghị của công dân và đã có văn bản trả lời số 195/UBND-ĐC-XD ngày 17/10/2024, theo đó đề nghị liên đoàn cán bộ các TDP 5, 7 tổ chức họp dân, đăng ký chương trình mục tiêu năm 2025 để thực hiện theo cơ chế nhà nước và Nhân dân cùng làm.

8. Đề nghị UBND phường cho TDP 7 sơ đồ tuyến mương cũ để TDP có cơ sở vận động bà con làm tuyến mương tiêu thoát từ ngõ 13 đường Lê Duy Diêm về đường Bùi Cầm Hổ (cử tri tổ dân phố 7).

**Trả lời:** Việc làm mương tiêu thoát UBND phường thống nhất về chủ trương, đề nghị liên đoàn cán bộ tổ dân phố tổ chức họp dân, đăng ký chương trình mục tiêu, UBND phường sẽ giao cán bộ Địa chính – Xây dựng khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, dự toán để thực hiện.

**\* Giải phóng mặt bằng**

9. Đề nghị phường sớm cho Nhân dân biết Dự án đường Phan Bội Châu đi qua những đâu, bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng, thời gian nào thì triển khai (cử tri tổ dân phố 6, 7, 8).

**Trả lời:** Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 30/01/2024 trong đó có hạng mục xây mới tuyến đường Phan Bội Châu đi qua địa bàn phường Đại Nài; hiện nay, dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, chưa có quy hoạch chi tiết. Vì vậy, UBND phường chưa có cơ sở trả lời chính xác số hộ bị ảnh hưởng và thời gian triển khai. UBND phường sẽ thông tin cụ thể đến người dân khi quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

10. Đường vành đai phía Đông triển khai thi công đến nay đã hơn 2 năm, nhưng tiến độ chậm làm ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Đề nghị các cấp cần tập trung vào công tác đền bù, giải phóng mặt bằng không để kéo dài (cử tri tổ dân phố 6).

**Trả lời:** Dự án đường vành đai phía đông thành phố Hà Tĩnh được triển khai từ đầu năm 2023. Tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc do trùng dự án đề Đông Môn năm 2009 và áp dụng Luật đất đai mới nên tiến độ thực hiện dự án chưa đạt kế hoạch đề ra. Hiện tại phường đang tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB, hoàn thiện phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đề nghị các hộ bị ảnh hưởng đồng thuận cao phương án đền bù, giải phóng mặt bằng của thành phố để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

**\* Văn minh đô thị**

11. Hiện nay thành phố không còn cơ chế hỗ trợ xây dựng “Nhà văn hóa mẫu”, “Tổ dân phố mẫu”. Vì vậy đề nghị UBND phường có chủ trương khen thưởng các

TDP được công nhận “TDP mẫu”, “Nhà văn hóa mẫu” để các TDP có động lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí (cử tri tổ dân phố 6).

**Trả lời:** Tô dân phố 6, phường Đại Nài được UBND thành phố công nhận Tô dân phố mẫu theo Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 25/12/2023, tuy nhiên từ năm 2023 đến nay UBND thành phố không còn cấp kinh phí khen thưởng Tô dân phố mẫu như những năm trước đây. Năm 2023, UBND phường đã trích ngân sách hỗ trợ các TDP 3, 6, 7 mỗi TDP 05 triệu đồng về xây dựng TDP mẫu, Nhà văn hóa mẫu.

**12. Tại đường Nguyễn Hoàn Từ giao nhau với đường 17 cũ có một số bóng đèn cao áp đã bị cắt điện từ lâu, đề xuất UBND phường kiến nghị thành phố cho đầu nối trở lại để đảm bảo về an toàn giao thông và an ninh trật tự (cử tri tổ dân phố 6).**

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường sẽ kiểm tra, đề xuất UBND thành phố cho đầu nối lại hệ thống điện chiếu sáng tại khu vực này.

**\*Quản lý trật tự xây dựng, trật tự Đô thị**

**13. Hiện nay vẫn còn tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè để kinh doanh, đặt biển quảng cáo gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý (cử tri tổ dân phố 5).**

**Trả lời:** Thực hiện Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, theo đó phường được bố trí 1 chức danh phụ trách Nông nghiệp, đô thị; do tỷ lệ sản xuất nông nghiệp còn nhiều nên đã bố trí cán bộ tập trung cho sản xuất nông nghiệp; chưa bố trí được cán bộ làm công tác đô thị, tổ Quản lý đô thị chủ yếu là kiêm nhiệm, nên công tác ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị chưa được thường xuyên dẫn đến tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè để kinh doanh, đặt biển quảng cáo sai quy định vẫn tái diễn như ý kiến cử tri phản ánh. Tiếp thu ý kiến cử tri, năm 2025 UBND phường sẽ kiện toàn lại tổ Quản lý đô thị, xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt ra quân lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xử lý các hộ vi phạm. đồng thời đề nghị Nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, không coi nới, lấn chiếm làm mất mỹ quan đô thị.

**14. Trên một số tuyến đường của phường hệ thống dây thông tin, dây cáp mạng treo lòng thòng mất mỹ quan đô thị và rất nguy hiểm cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Đề xuất UBND phường kiến nghị các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý (cử tri tổ dân phố 5).**

**Trả lời:** Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND phường sẽ kiểm tra và kiến nghị các đơn vị viễn thông có liên quan để phối hợp xử lý.

**15. Hiện nay trên trục đường Lê Duy Điểm có một số điểm gây ách tắc giao thông, nhất là trước cổng trường tiểu học vào giờ cao điểm. Đề nghị UBND phường có phương án giải quyết (cử tri tổ dân phố 6).**

**Trả lời:** ùn tắc giao thông tại các cổng trường giờ tan học đang là tình trạng chung, không chỉ riêng tiểu học Đại Nài.

Để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc, năm 2023 UBND phường đã mở thêm “Vịnh” giao thông trước cổng trường tiểu học; triển khai mô hình Cổng trường An toàn giao thông để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông ở cổng các trường trong giờ cao điểm, đồng thời đã có văn bản đề xuất cấp trên về cấm thêm biển cấm quay đầu xe trước các cổng trường vào giờ cao điểm; thời gian tới UBND phường sẽ chỉ đạo Công an phường, đoàn thanh niên và các nhà trường phối hợp thực hiện tốt

mô hình “Công trường an toàn giao thông”, đồng thời đề nghị các phụ huynh khi đưa đón con em tại các trường học chấp hành nghiêm Luật giao thông đường bộ, đậu đỗ xe ô tô khi đón con, em cách công trường tối thiểu 50m và không quay đầu xe tại đoạn đường trước công trường tối thiểu 100m để đảm bảo không ùn tắc giao thông các công trường giờ cao điểm.

**16. Máy của Công ty Vinh Phương hoạt động gây tiếng ồn cả ngày lẫn đêm làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh, đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý (cử tri tổ dân phố 5).**

**Trả lời:** Nhận được phản ánh của cử tri, UBND phường đã thành lập đoàn tiên hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Vinh Phương, địa chỉ số 132 đường Hà Huy Giáp, phường Đại Nài. Cơ sở có các giấy tờ về đăng ký địa điểm kinh doanh (cho chi nhánh công ty) và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công ty TNHH Thương mại xuất khẩu Vinh Phương) được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép. Tại buổi làm việc, đoàn đã đề nghị doanh nghiệp có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

**17. Hệ thống cửa sổ bằng kính dày nhà 2 tầng trường Đại học Hà Tĩnh phía sát đường vào trường THCS đã bị xuống cấp rất nguy hiểm cho học sinh và người dân qua lại khi có mưa gió. Đề xuất UBND phường kiến nghị trường Đại học Hà Tĩnh sớm xử lý vấn đề trên (cử tri tổ dân phố 7).**

**Trả lời:** Ngày 17/9/2024, UBND phường đã có văn bản số 174/UBND-ĐCXĐ gửi trường Đại học Hà Tĩnh đề nghị xử lý và nhà trường đã cho tháo dỡ các tấm kính bị vỡ, tuy nhiên qua kiểm tra việc xử lý của nhà trường chưa triệt để, UBND phường sẽ tiếp tục làm việc với trường Đại học Hà Tĩnh kiểm tra và xử lý.

#### **\* Quản lý đất đai, quy hoạch**

**18. Hiện nay do triển khai thi công đường vành đai phía đông và khu tái định cư nên diện tích sân bóng đã bị ảnh hưởng. Vì vậy đề xuất UBND phường kiến nghị thành phố cho Đại Nài quy hoạch sân bóng sang địa điểm mới (cử tri tổ dân phố 8).**

**Trả lời:** Sân thể thao phường tại Tổ dân phố 8 hiện tại phần nào đang bị ảnh hưởng do việc thi công đường vành đai phía đông nên việc sử dụng sân thể thao tại thời điểm này còn bị hạn chế; UBND phường đã đề xuất UBND thành phố quy hoạch sân vận động phường ra địa điểm mới tại xứ đồng Tràng, TDP 8.

**19. Đường 17 cũ đến nay vẫn chưa được điều chỉnh quy hoạch, dẫn đến việc một số hộ sinh sống gần đường khi cấp đổi lại GCNQSD đất gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy đề xuất UBND phường kiến nghị thành phố có chủ trương điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp (cử tri tổ dân phố 2)**

**Trả lời:** UBND phường đã có văn bản đề xuất UBND thành phố về điều chỉnh quy hoạch đường Nguyễn Hoàng Từ (cũ); ngày 30/7/2024, UBND thành phố đã có văn bản số 2092/UBND-QLĐT trả lời, theo đó hiện nay Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường Đại Nài đã được sở Xây dựng thẩm định, đang trình UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường sẽ tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng phường Đại Nài để cơ sở làm Hồ sơ đất đai cho các hộ liên quan đến đường Nguyễn Hoàng Từ (cũ)..

#### **\* Môi trường**

**20.** *Hiện nay một số tuyến mương tưới chung với mương tiêu, thoát bản gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đề nghị phường có giải pháp tháo gỡ (cử tri tổ dân phố 2, 8).*

**Trả lời:** Hiện nay một số mương thủy lợi cung cấp nước tưới trên địa bàn chung với mương tiêu thoát bản như ý kiến cử tri phản ánh; Hằng năm, UBND phường tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, tu sửa hệ thống mương thủy lợi đảm bảo việc lấy nước và tiêu thoát nước cho sản xuất nông nghiệp. Việc các hộ dân đầu nối mương thoát nước vào hệ thống mương thủy lợi làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tưới của các vùng sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. để giải quyết tình trạng này, trước mắt đề nghị Liên đoàn cán bộ các TDP vận động các hộ dân không đầu nối mương thoát bản vào hệ thống mương thủy lợi; về lâu dài, UBND phường sẽ khảo sát, đề xuất thành phố quy hoạch, xây dựng các tuyến mương thoát riêng.

**21.** *Một số tuyến mương tiêu thoát bản trong khu dân cư bị người dân coi nói lấn chiếm làm ách tắc dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý (cử tri tổ dân phố 5).*

**Trả lời:** UBND phường đã ra quân giải tỏa lấn chiếm mương tại tổ dân phố 5, bàn giao cho tổ dân phố quản lý. Tuy nhiên, sau khi giải tỏa một số hộ gia đình đã tái lấn chiếm sử dụng, UBND phường đã kiểm tra và thông báo cho các hộ tự tháo dỡ, tuy nhiên đến nay các hộ vẫn chưa thực hiện. UBND phường sẽ tiếp tục thông báo yêu cầu các hộ nghiêm túc chấp hành các văn bản chỉ đạo của phường, nếu không thực hiện sẽ cưỡng chế tháo dỡ.

Bên cạnh đó, đề nghị Nhân dân phát huy tinh thần tự giác, kịp thời phản ánh các hành vi vi phạm của các hộ gia đình khi bắt đầu xảy ra sự vụ về tổ dân phố. Giao tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, báo cáo kịp thời việc tự ý lấn chiếm của các hộ dân về UBND phường để có phương án xử lý.

**22.** *Đề nghị UBND phường kiểm tra lại hệ thống mương tiêu thoát xung quanh trường THCS ở địa điểm mới, tránh việc sau này công trình hoàn thành đưa vào sử dụng lại ách tắc dòng chảy khó giải quyết (cử tri tổ dân phố 3, 4).*

**Trả lời:** Ngày 19/11/2024, UBND phường đã có văn bản số 148/TTr-UBND đề nghị UBND thành phố cho chủ trương đầu tư xây dựng tuyến mương nói trên, ngày 07/12/2024, các phòng chuyên môn của thành phố đã về kiểm tra thực địa, hướng dẫn làm hồ sơ đề xuất; ngày 13/12/2024, UBND phường đã có tờ trình chi tiết số 154/TTr-UBND gửi UBND thành phố. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường sẽ tiếp tục đề nghị UBND thành phố xem xét xử lý.

**23.** *Tuyến đường từ ngõ 03 Nguyễn Hoành Từ về đường Đội Cung là tuyến chính để các xe trọng tải lớn chở vật liệu vào thi công trường THCS địa điểm mới dẫn đến đường bị hư hỏng nặng, trời nắng thì bụi, trời mưa thì lầy lội. Đề nghị UBND phường kiến nghị Ban quản lý công trình và đơn vị thi công khẩn trương cho khắc phục (cử tri tổ dân phố 3).*

**Trả lời:** Quá trình thi công trường THCS do xe vận chuyển vật liệu đã làm hư hỏng một số đoạn đường và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân, UBND phường đã đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục; đơn vị thi công đã cho tu sửa các đoạn đường hư hỏng, triển khai các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, tuy nhiên chưa triệt để. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường sẽ làm việc với Ban

quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố (chủ đầu tư) chỉ đạo các đơn vị thi công có phương án xử lý nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt cho Nhân dân.

**\*Văn hóa, xã hội, thông tin tuyên truyền**

*24. Hiện nay một số quán trước cổng trường tiểu học có dấu hiệu bán hàng giá rẻ, kém chất lượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đề nghị UBND phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý (cử tri tổ dân phố 5).*

**Trả lời:** Hàng năm, UBND phường đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra công tác VSATTP tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn phường, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh trước các cổng trường. Trong năm 2024, qua kiểm tra đoàn không phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ sở kinh doanh. Các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành tốt việc đảm bảo VSATTP, không buôn bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có sản phẩm quá hạn sử dụng. Trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục thực hiện việc ký cam kết về vệ sinh an toàn thực phẩm và quán triệt về chất lượng sản phẩm bán ra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo VSATTP, nhất là các cơ sở gần trường học.

*25. Hiện nay vẫn có tình trạng đám cưới mở loa quá giờ âm lượng lớn, đám tang phát nhạc trên loa nén làm ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu học sinh, một vài đám tang vẫn rải tiền Việt Nam đồng mệnh giá thấp gây phản cảm. Đề nghị UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn để người dân chấp hành và thực hiện (cử tri tổ dân phố 6)*

**Trả lời:** UBND phường phối hợp UBMTTQ phường đã triển khai tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các nội dung về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn. Tuy nhiên một số gia đình vẫn chưa chấp hành tốt như ý kiến phản ánh của cử tri. Thời gian tới UBND phường tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện; giao các tổ dân phố làm việc trực tiếp với các hộ gia đình khi có tổ chức đám cưới, đám tang để quán triệt việc chấp hành của các hộ; đồng thời đề nghị Nhân dân tự giác chấp hành các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

*26. Hệ thống truyền thanh của phường rất hạn chế do vậy các thông tin không đến được với người dân. Đề nghị UBND phường cân nhắc có kế hoạch tu sửa, nâng cấp hệ thống truyền thanh để công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới được tốt hơn (cử tri các tổ dân phố 3).*

**Trả lời:** Hệ thống truyền thanh của phường được lắp đặt đã lâu, hệ thống điện tử đặt ngoài trời phơi nắng, phơi mưa nên thường xuyên bị hư hỏng. Hàng năm UBND phường khảo sát các cụm loa hư hỏng, trích ngân sách để sửa chữa, tuy nhiên chỉ được một thời gian. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường tiếp tục sửa chữa hệ thống truyền thanh và đề xuất UBND thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư hệ thống truyền thanh mới đáp ứng công tác thông tin, tuyên truyền.

*27. Đề nghị UBND phường xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin công nhận di tích lịch sử, văn hóa Miếu Bà (cử tri tổ dân phố 8).*

**Trả lời:** Miếu Bà là công trình đã có từ lâu, hàng năm Nhân dân Đại Nài, đặc biệt là Nhân dân TDP8 thường đến hoạt động tín ngưỡng tại đây, năm 2017 với sự đề nghị của bà con nhân TDP8, UBND phường đã làm Tờ trình đề nghị công nhận di tích lịch sử Văn hóa và sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh đã cử đoàn về kiểm tra nhưng Miếu Bà không còn lưu giữ được hồ sơ, tài liệu liên quan nên chưa được công nhận di tích văn hóa. Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đề nghị bà con Nhân

dân ai còn lưu giữ được thông tin, tài liệu liên quan trước đây cung cấp thêm để UBND phường tiếp tục làm hồ sơ đề nghị công nhận di tích lịch sử văn hóa trong thời gian sớm nhất.

**\* Cải cách hành chính**

**28.** Đến nay một số hộ dân có đất có nguồn gốc trước năm 1980 vẫn chưa làm được GCNQSD đất, đề nghị UBND phường quan tâm (cử tri tổ dân phố 2, 8).

**Trả lời:** Năm 2024, UBND phường đã tập trung cao công tác giải quyết đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980; đến nay tổng số thửa có nhu cầu cấp đổi và công nhận lại diện tích đất ở trên địa bàn phường là 295 thửa, trong đó có 284 thửa đã được công nhận và cấp đổi GCN, còn 11 thửa chưa đủ điều kiện công nhận; nguyên nhân chủ yếu gồm: đang sử dụng lần chiếm đất UBND phường quản lý, hộ gia đình chưa thống nhất ranh giới; liên quan đến GPMB dự án trước đây (đề Đồng Môn); chưa cung cấp đủ thành phần hồ sơ theo bộ thủ tục hành chính quy định (chưa cung cấp Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế); đề nghị các hộ chưa được cấp đổi tuân thủ quy định của pháp luật, phối hợp với UBND phường để triển khai làm hồ sơ công nhận và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

**\*An ninh trật tự**

**29.** Tại đường Nguyễn Hoàn Từ có 1 camera an ninh nhưng đã được tháo gỡ do di dời cột điện. Đề nghị UBND phường cho lắp đặt trở lại để phục vụ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Ất Tỵ sắp tới (cử tri tổ dân phố 3).

**Trả lời:** Hệ thống camera giám sát ANTT của tổ dân phố 3 hoàn thành lắp đặt năm 2021, tổng số có 10 mắt, trong đó có 01 mắt tại đường Nguyễn Hoàn Từ giao nhau với đường Lê Duẩn hướng quan sát về phía cầu Núi.

Để phục vụ thi công đường Lê Duẩn (Đoạn từ phường Hà Huy Tập đến đường Nguyễn Hoàn Từ) đơn vị thi công đã di dời cột điện lắp mắt camera. Khi di dời đơn vị thi công đã chuyển mắt camera sang ngõ 3 đường Nguyễn Hoàn Từ. Nên đầu ngõ 3 đường Nguyễn Hoàn Từ có 2 mắt camera gắn ở một vị trí một mắt hướng về trong ngõ, 01 mắt hướng ra đường Nguyễn Hoàn Từ. Hiện tại mắt hướng về trong ngõ đang hoạt động tốt còn mắt hướng ra đường Nguyễn Hoàn Từ không hoạt động.

Để khắc phục sửa chữa hệ thống Camera, đề nghị Tổ dân phố phối hợp với Công an phường kêu gọi, vận động, tạo nguồn kinh phí để cải tạo, sửa chữa hệ thống camera của tổ dân phố hoạt động được tốt hơn.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy;
- TT HĐND phường;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Mạnh Hiền**